

ตกรก ก็ขยับ รกไฟลอยฟ้า... (BTS)

ที่มาที่ไป ...

สงสัยจะ 1200 จริงๆ สะที่กระมัง หรือไม่กี่ 1250 โหนเลย หรือไม่แน่ ก็ต้อง 1300 เอาตามบางค่ายใหญ่ที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ หรือถ้าตามเทคนิคแล้วนั้น ก็ในเมื่อ Overbought ไม่สะท้อนขวัญผู้รัง แดงจะมี Bearish Divergence อย่างไรก็ตาม...สิ่งทีบอกว่าเป็น “กระทิง” ก็คือการเรียงตัวของเส้น EMA และแม้แต่ SMA ก็ตาม สัญญาณทีบอกว่า จะ Overbought + Divergence นั้น ก็หมดความหมายลงไปได้เช่นกัน... แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรได้ล่ะครับ นอกจากจะต้องมี “ตกรก” กันบ้าง อย่างนี้แหละครับ สัญญาณเทคนิค บางครั้งก็สู้เม็ดเงินไม่ได้มากหรอก หรือ อาจจะไม่ได้เลยก็ว่าได้... เคยกล่าวไว้บ้างเหมือนกันว่า หุ่นบางตัว ต่อให้สัญญาณแย่ง ขนาดไหน ถ้ามีใครจะกระชากราคา สัญญาณก็เป็น ดีได้อย่างหน้าตาเฉยในวันรุ่งขึ้นก็เป็นไปได้ หรือในทางตรงกันข้ามก็มี แบบว่า สัญญาณเทคนิคแสบจะดูดี แต่มีบางคนไม่ยอมให้ราคาหุ่นขึ้น ก็เทขายสวนสัญญาณลงมาอย่างหน้าตาเฉย... สรุปแล้ว ตลาด หรือ หุ่น จะขึ้นจะลง เตี่ยนี่คง อาจไม่ใช่สัญญาณทางเทคนิค หรือ ปัจจัยพื้นฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ อาจจะไม่ใช้แค่ทั้งสองอย่างด้วยแล้วก็ได้ อาจจะต้องว่ากันว่า “เงิน” ของใคร มีวัตถุประสงค์อย่างไร เข้ามาร่วมด้วยแล้ว... อย่าง ตลาด หรือ SET Index ตอนนี้ ก็น่าจะต้องมาจากเงินของต่างชาติ ทีไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง...ทีนี้ ก็ต้องไปหาดูกันอีกทีว่า เข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์อย่างไร นานแค่ไหน แค่พักเงิน หรือ เก็งกำไร หรือลงทุนจริง หากรู้แน่ชัด ก็อาจจะยังวิ่งตามขึ้นรถกันได้ทัน... เพราะถ้าตลาดจะเป็น คลื่น 3 จริงๆ เป้าหมายจะไกลมากกว่าที่ใครๆ คาดไว้ก็ได้ เรียกว่า อาจจะไม่ใช้แค่ 1250-1300... ถ้าเป็นคลื่น 3 มันต้องเกิน 1600 ครับ

BTS – เคยดูกันไปแล้ว ว่ายังไม่แพง ก็ต้องตามน้ำ ...

แนวโน้มระยะสั้น ... (ภาพบน) ภาพนี้ เอามาวิเคราะห์กัน ในเรื่องของโครงสร้างการแกว่งตัวระยะสั้น ทีสามารถผ่าน 0.76-0.77 ขึ้นมาได้ รูปแบบราคา จึงเป็นเชิงบวก เรียกว่า อย่างน้อยๆ ก็ยังลุ้นระดับ 0.85-0.86 ได้ต่อไป

ภาพโครงสร้างหลัก ... (ภาพล่าง) เคยดูกันไปแล้ว และ กล่าวไว้ว่าระดับ 0.72-0.76 ถ้าจะซื้อตอนนั้น ยังไม่แพง... แม้ถึงเวลานี้ หากรู้ก่อนตามโครงสร้างเดิม ทีหวัง 0.95 ได้ ก็ยังคงหวังได้อยู่

สรุปการให้คำแนะนำ ...มองภาพรวม มีน้ำหนักในเชิงบวก

กลยุทธ์ ... ซื้อตามน้ำ (แล้วถือ) ราคา 0.76-0.78 ยังไม่ถือว่าแพง

